

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝึกซ้อมบั้นทิด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการบริหารและพัฒนางานองค์กร	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต	รองประธานกรรมการ
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย	กรรมการ
ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก	กรรมการ
ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก	กรรมการ
ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์	กรรมการ
ประธานสาขาภูมิศาสตร์	กรรมการ
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
น.ส.จริญญา ธรรมโชโต (ดร.)	กรรมการ
น.ส.จารีก จันทรวงศ์	กรรมการ
นางนิตา มีสุข (ผศ.)	กรรมการ
น.ส.ประภัสสร ภัทรนาวิก (ผศ.ดร.)	กรรมการ
นางปิยธิดา คงวิมล	กรรมการ
น.ส.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (ผศ.ดร.)	กรรมการ
น.ส.พัชลินจ์ จินนุ่น (ดร.)	กรรมการ
นายมาโนช ดินลานสกุล (ผศ.ดร.)	กรรมการ
นายวราเมษ วัฒนไชย	กรรมการ
น.ส.ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์	กรรมการ
น.ส.สมิทธิชา พุมมา (ดร.)	กรรมการ
นายอนันต์ อารีย์พงศ์ (รศ)	กรรมการ
นายฉันทัส ทองช่วย (ดร.)	กรรมการ

นายวินัย สุกใส	กรรมการ
น.ส.กุชฌม ขามิรูเต็ง	กรรมการ
น.ส.นุรีย์ช่น สาลั่งะ (ผศ.ดร.)	กรรมการ
นายมูหำหมัด สาลั่งบิง	กรรมการ
นางรัตติยา สาลั่งะ (ศ.ดร.)	กรรมการ
นายอิสลียาส มายุดิน	กรรมการ
น.ส.เกดมาตุ ดวงมณี (ดร.)	กรรมการ
น.ส.นุชชฎา นัฏรประเสริฐ	กรรมการ
น.ส.พนิดา เซาว์พำณิชย์เจริญ (ดร.)	กรรมการ
น.ส.กรรณิการ์ ธีราวุฒิ	กรรมการ
นางพจนา เคชสถิตย์	กรรมการ
น.ส.ศิรินทร์ญา เปี้ยกลั่น	กรรมการ
น.ส.ศิริวรรณ แซ่ภู	กรรมการ
นายคุณัชญ์ สมชนะกิจ (ดร.)	กรรมการ
นายนพดล สาลีโกชน	กรรมการ
น.ส.จิตติกานต์ หลักอาริยะ	กรรมการ
น.ส.กฤติยา สิทธิเชนทร์	กรรมการ
น.ส.เก็ธทราย วุฒิพงษ์ (ดร.)	กรรมการ
นางจุริภรณ์ มะเลโลหิต	กรรมการ
นายทวิศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ (ดร.)	กรรมการ
น.ส. นวลทิพย์ มหามงคล	กรรมการ
นายพิทยาธร แก้วคง (ดร.)	กรรมการ
นายไพโรจน์ เบ็ญญ้อย (ผศ.ดร.)	กรรมการ
น.ส. พรทิพย์ บดีพงษ์	กรรมการ
นางมลฤดี ทองศรี	กรรมการ
น.ส.รวัยริน พาหุจินดา	กรรมการ
น.ส. วไลพร ศาสนประดิษฐ์	กรรมการ

น.ส.ศุภานัน พรหมมาก	กรรมการ
น.ส.อภิรดี สุภาพ	กรรมการ
น.ส.อิสรา คงธรรม	กรรมการ
น.ส.ปวีณา จารุธีรพันธุ์	กรรมการ
น.ส.วัชรวิ กุลประสิทธิ์	กรรมการ
น.ส.พรพรรณ ไชยรัตน์	กรรมการ
นายบันลือ ถิ่นพังงา (ผศ.ดร.)	กรรมการ
น.ส.ชูฮาดา หีมเบ็ญตัน	กรรมการ
น.ส.อรรัมภา มะลิ	กรรมการ
น.ส.นิรมล รัตนสงเคราะห์	กรรมการ
นายธีทัต พิทักษ์พงษ์พันธ์	กรรมการ
นายจำนงค์ แรกพิณิจ (ผศ.)	กรรมการ
น.ส.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ(ดร.)	กรรมการ
นายดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง (ผศ.)	กรรมการ
น.ส. พจนีย์ ทรัพย์สมาน (ดร.)	กรรมการ
น.ส. ศันสนีย์ จันทรอานูภาพ (ดร.)	กรรมการ
นายพรชัย นาคสีทอง (ผศ.)	กรรมการ
นายศุภการ สิริไพศาล (ผศ. ดร.)	กรรมการ
นายอดิศร ศักดิ์สูง(ผศ.ดร.)	กรรมการ
นายอุทัย เอกสะพัง (ดร.)	กรรมการ
น.ส.อนินทร์ พุฒิชัยดิ	กรรมการ
นายอภิเชษฐ กาญจนดิฐ (ผศ.)	กรรมการ
น.ส.เขมิกา หวังสุข	กรรมการ
น.ส.จันทนา ไชยนาเคนทร์	กรรมการ
นายฐากร สิทธิโชค	กรรมการ
นายทวนธง คุรุทจ้อน	กรรมการ
น.ส.สุธิญา พรหมมาก	กรรมการ

นายอัคร์ศิริ ลาปี้อ	กรรมการ
นายยศธร ทวีพล	กรรมการ
นายวิชาญ จุลหริก (ดร.)	กรรมการ
นางชีวนันท์ คุณพิทักษ์	กรรมการ
นางธีรพร ทองชะโชค (ดร.)	กรรมการ
น.ส.ปาริฉัตร ตู้ดำ (ดร.)	กรรมการ
นายภาณุ ธรรมสุวรรณ (รศ.)	กรรมการ
น.ส.อรพินท์ บุญสิน (ดร.)	กรรมการ
นายจำรูญ ศรีชัยชนะ	กรรมการ
นางนิสากร กล้าณรงค์ (ผศ. ดร.)	กรรมการ
นายประมาธ เทพสงเคราะห์ (รศ.ดร.)	กรรมการ
นายวรุฒม์ นาที	กรรมการ
นางศุภรัตน์ พิณสุวรรณ	กรรมการ
นายสมชาย เลี้ยงพรพรรณ (ผศ.)	กรรมการ
นายสมพร ชอบธรรม	กรรมการ
นางกรรณิการ์ กันอุปัทวี	กรรมการ
นายศัสวิน บุญช่วย	กรรมการ
น.ส.เยาวลักษณ์ สุวรรณแห (ดร.)	กรรมการ
น.ส.รัชณีย์ ศรีศักดิ์	กรรมการ
นายสิทธิรัตน์ รุ่งมี	กรรมการ
น.ส.วันวิสา จันทระ	กรรมการ
นายทีปวิท พงศ์ไพบุลย์	กรรมการ
นายธนภัทร เต็มรัตนกุล (ดร.)	กรรมการ
นายเสริมศักดิ์ ขุนพล	กรรมการ
นายวุฒินันท์ หริรักษ์	กรรมการและเลขานุการ
นางอัมพร เตกฉัตร	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิมลรัตน์ พูลศิลป์	ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุมาลี ทองดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกรรณิการ์ แซ่หยี่	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชญาดา พันธุ์รัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยกฤต เกรงรัมย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชิตชนก พุฒิกุลวงศ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปาริชาติ เรืองรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวภาวิณี ต้นรังสรรค์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายภูริพัฒน์ พุกษาพิทักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางวรินทร์พร คามบุตร	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางศรียา บุญสร้าง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุวรรณี ช้องม่วง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แจ่ม	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิรวรรณ สุกศักดิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ	ผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรี พิเศษฐา ชุมทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมชาย ยางทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางวันดี วังสะปราบ	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสมสมัย เอียดคง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายฉลอง แก้วประเสริฐ	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสะซาน แผละยูหิม	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายนรินทร์ สุขสบาย	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสารายา เปาะโชะ	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรพิมล ลครวงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชิตชนก พุฒิกุลวงศ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจุฑารัตน รัตน์พิทักษ์ชน	ผู้ช่วยเลขานุการ